

ม.เกษตรพัฒนาเครื่องย่อยอย่างสงรง.รีไซเคิล

นักวิจัยเกษตรศาสตร์พัฒนาเครื่อง
ตัดยางเก่าใช้แล้วให้เป็นชิ้นขนาดเล็ก
เพื่อนำไปเข้ากระบวนการรีไซเคิลหล่อ
เป็นยางใหม่ และผลิตภัณฑ์อื่น ช่วยลด
ต้นทุนนำเข้าเครื่องย่อยยางที่ราคาสูงลิบ
พร้อมปรับคุณภาพและประสิทธิภาพ
ให้เครื่องจักรใช้งานให้ใช้ได้ทั้งระดับ
รากหญ้าและอุตสาหกรรม

ดร.สุภสิทธิ์ รอดขวัญ รองผู้อำนวยการ
การวิจัยและพัฒนา สถาบันค้นคว้า
และพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทาง
อุตสาหกรรม (RDIP) คณะวิศวกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ได้เสนอแนวทางการนำผลิตภัณฑ์
ยางกลับมาใช้ใหม่ เพื่อทดแทนการสั่งซื้อ
เครื่องจักรย่อยยางราคาสูงที่ต้องนำเข้า
จากต่างประเทศ

โดยทั่วไปการนำยางเก่า หรือยาง
ที่หมดอายุการใช้งานกลับมาใช้ใหม่นั้น
จำเป็นต้องนำยางเก่ามาย่อยเป็นชิ้น
ขนาดเล็กๆ ก่อนที่จะนำไปผสมกับ
ยางใหม่หรือสารเคมีต่างๆเพื่อแปรรูป
เป็นผลิตภัณฑ์ เช่น ยางล้อรถจักรยานยนต์
อิฐบล็อกยาง แผ่นปูสนามเด็กเล่น แผ่น

กันสแลนในห้องน้ำ ฯลฯ
อย่างไรก็ดี ยางที่นำกลับมาแปรรูป
ใช้ใหม่จะมีประสิทธิภาพดีแค่ไหน
ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องจักร
ที่จะตัดยางให้เป็นเศษเล็ก ดังนั้น นัก
วิจัยจึงให้ความสำคัญต่อการออกแบบ
ใบมีดตลอดจนคำนวณองศาของใบมีด
ความเร็วรอบของจานตัด และกำลังของ
มอเตอร์

"เหล็กที่ใช้ทำใบมีดเป็นเหล็ก
AISI1020CD โดยเครื่องต้นแบบนี้
มีใบมีดทั้งสิ้น 141 ใบ แต่ละใบมีมุมตัด
60 องศา และตั้งความเร็วรอบที่เพลาคับ
และเหลาตามไว้ที่ 50 และ 30 รอบ
ต่อวินาทีตามลำดับ มอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้
เป็นขนาด 7.5 แรงม้า พร้อมชุดทดเกียร์
และโซ่ในการส่งกำลัง" ดร.สุภสิทธิ์ กล่าว

ในการทดลองผู้วิจัยโครงการ "การ
ออกแบบและประดิษฐ์เครื่องย่อยยาง"
ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้นำ
ยางอัดดอก ยางรถจักรยาน และยาง
จักรยานยนต์เก่ามาผ่านเครื่องย่อย และ
พบว่า ใน หนึ่งรอบการทำงาน ขนาดของ

ชิ้นงานหลังจากถูกย่อยแล้วจะมีขนาด
พื้นที่หน้าตัดของชิ้นงานอย่างลดลง
ประมาณ 93% สำหรับยางอัดดอกและ
ยางรถจักรยาน และ 52% สำหรับยางรถ
จักรยานยนต์ โดยมีอัตราเร็วเฉลี่ยในการ
ตัดประมาณ 90 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

นักวิจัยกล่าวว่า การทำงานของ
เครื่องย่อยยางต้นแบบมีประสิทธิภาพ
เป็นที่น่าพอใจ อย่างไรก็ดี ยังมีข้อ
บกพร่องบางประการจากความเที่ยงตรง
ของขนาด ใบมีดที่ใช้สำหรับตัดเดือน
ซึ่งมีผลกับการประกอบเครื่องจักรและ
การย่อยชิ้นงาน จึงเตรียมปรับปรุง
ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เพื่อให้ได้เศษยาง
ที่เล็กลงเพื่อประโยชน์ใช้งานได้จริง
ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

"หากนำไปใช้งานในระดับรากหญ้า
ต้องคำนึงถึง ราคา ความง่ายและสะดวก
ในการใช้งาน อายุการใช้งานของเครื่อง
การดูแลรักษาและการซ่อมแซม เป็นต้น
หรือหากเป็นระดับอุตสาหกรรมต้อง
ปรับปรุงให้มีความสามารถในการเดิน
เครื่องต่อเนื่องได้ยาว และอายุการใช้งาน
ของใบมีดตัดยาวนานขึ้น" นักวิจัย กล่าว